

บทความ เรื่อง

“ทำอย่างไรถึงได้รับรางวัลชนะเลิศ”

“หนังสือ ถือเป็นสิ่งมีค่า และเป็นประโยชน์ อันประมาณมิได้ ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีเปิดงานหนังสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ห้องสมุดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจที่มาใช้บริการได้ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือ

จากที่ฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทำมุมหนังสือสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ท่านมีความประสงค์ให้นำมุมหนังสือสำนักงานจังหวัดสระแก้ว มาจัดไว้ในห้องสมุดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เพราะถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันและอยากให้ปรับปรุงห้องสมุดฯ ที่มีอยู่ให้สามารถเปิดบริการให้กับบุคลากรที่อยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้สนใจที่มาติดต่อราชการให้ได้รับประโยชน์จากมุมหนังสือสำนักงานจังหวัดสระแก้วไปพร้อมๆ กัน จากมุมหนังสือสำนักงานจังหวัด ที่คิดว่าจะเป็นมุมหนังสือที่ใช้พื้นที่เล็กๆ ตั้งอยู่ภายในสำนักงานจังหวัด จึงต้องกลายมาเป็นมุมหนังสือสำนักงานจังหวัดที่อยู่ในห้องสมุดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว มีที่ตั้งอยู่ชั้น 4 มุมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไป ดิฉันได้วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำมุมหนังสือสำนักงานจังหวัดไว้ ดังนี้คือ 1. เพื่อต้องการเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกและมาใช้บริการ 2. เพื่อต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับสมาชิกและผู้สนใจ 3. เพื่อต้องการให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาประเทศสำหรับแนวทางในการดำเนินงาน 1.สถานที่ต้องสะอาด บรรยากาศภายในห้องต้องเงียบเหมาะนั่งอ่านหนังสือ ดูสวยงาม สบายตา 2.จัดหนังสือเรียงเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา 3.มีมุมแนะนำหนังสือใหม่ 4.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการเป็นกันเอง 5.นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาจัดระบบการยืม - คืน หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก 6.แจกของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้ที่มาสมัครสมาชิกติดมือกลับไป 7. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นประจำ และแนวทางทั้งหมดนี้ ดิฉันได้ทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มุมหนังสือสำนักงานจังหวัดสระแก้วมีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมากและมีผู้มาใช้บริการเป็นประจำ ทำให้ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก และที่เหนือกว่านั้นคือดิฉันมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อดิฉันได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยิ่งทำให้ดิฉันรู้สึกดีใจและมีกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างมาก รู้สึกหายเหนื่อย และมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้นอีก

ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่มอบรางวัลชนะเลิศ “มุมหนังสือ สำนักงานจังหวัดดีเด่น” ปีงบประมาณ 2552 ให้กับ
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าสำหรับหน่วยงานและคนทำงานเป็น
อย่างมาก ทำให้ดิฉันและทีมงานมีกำลังใจและจะตั้งใจทำมุมหนังสือสำนักงานจังหวัด
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปอีก และขอมอบรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ขอขอบคุณมากค่ะ

นางนิตศันย์ ฉัตรโชติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว